



มูลนิธิมายา โคตมี

MAYA GOTAMI FOUNDATION

3 ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2368-3991 โทรสาร 0-2368-3573

ประกาศ

เรื่อง ขอนำเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษา มาใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล

มูลนิธิมายา โคตมี เป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับชั้นอุดมศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสในท้องถิ่นชนบทของประเทศไทย ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดให้มีการอบรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนที่รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี ปีละ 5-7 วัน และจัดปฏิบัติธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน ณ อาคารปฏิบัติธรรม มูลนิธิมายา โคตมี เป็นประจำทุกเดือน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 มูลนิธิฯ มีรายจ่ายด้านทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากจำนวนนักเรียนทุนในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้น กอปรกับการปรับเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่ักเรียนทุนระดับมัธยมปลายทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานค่าครองชีพที่สูงขึ้น (เริ่มปรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561) และเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่ักเรียนทุนระดับปริญญาตรีที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้งงานบริหารอื่นๆ สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ประจำปีลดลง ปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ซึ่งนอกจากจะมีผลให้เงินบริจาคลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวแล้ว มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุน

คณะกรรมการมูลนิธิมายา โคตมี จึงได้ประชุมหารือเพื่อประเมินผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ด้าน เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่มูลนิธิฯ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทั้งด้านเงินกองทุน ทรัพยากรบุคคล เครือข่ายอาสาสมัคร และอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุด และยาวนานที่สุด

เพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องในระยะยาว ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5 / 2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้มีมติว่าจะขอให้มีการนำเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษา มาใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้ทั้งเงินต้นและดอกผล จากเดิมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 36 ว่า มูลนิธิฯ จะนำเฉพาะดอกผลมาใช้เท่านั้น

มูลนิธิฯ ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้บริจาคเพื่อให้ความเห็นชอบโดยส่งจดหมายแจ้งและจัดทำเอกสารแนบท้าย เพื่อให้ผู้บริจาคแสดงเจตจำนงต่อเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ มูลนิธิฯ จึงมีความจำเป็นต้องลงประกาศชี้แจง แก่ท่านผู้บริจาคต่อการที่มูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาออกมาใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทั้งจำนวนเงินต้นและดอกผล โดยมูลนิธิฯ จะบริหารการใช้งบประมาณจากกองทุนด้วยความระมัดระวัง และเกิดประโยชน์มากที่สุด มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในความเมตตาของท่านผู้บริจาค ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงาน ของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง